

Số: 03 /QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về phân công công tác Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước

THÔNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16/6/2010;

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ và Nghị định 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 102/2022/NĐ-CP ngày 12/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ngày 18/6/2022 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Theo yêu cầu công tác của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ngân hàng nhà nước.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Thống đốc và các Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN):

1. Nguyên tắc phân công:

a. Bảo đảm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của NHNN theo các quy định hiện hành của pháp luật.

b. Bảo đảm thực hiện trách nhiệm, quyền hạn của Thống đốc và các Phó Thống đốc theo quy định tại Quy chế làm việc của Chính phủ, của NHNN và các quy định, quy chế khác của NHNN.

c. Bảo đảm tính thống nhất, chuyên môn hóa, chủ động và trách nhiệm của từng đồng chí trong Ban Lãnh đạo NHNN theo từng lĩnh vực công tác; đồng thời, tạo điều kiện để Lãnh đạo NHNN nắm và hiểu rõ các hoạt động chung, các mặt công tác của NHNN, của ngành Ngân hàng. Mỗi việc chỉ giao một Lãnh đạo NHNN chủ trì và chịu trách nhiệm.

d. Bảo đảm tính tập trung, dân chủ, minh bạch, hợp lý, hiệu lực, hiệu quả và thuận lợi trong giải quyết công việc.

e. Việc phân công nhiệm vụ cho Lãnh đạo NHNN tại các văn bản khác cần tuân thủ nguyên tắc và phân công nhiệm vụ tại Quyết định phân công công tác Ban Lãnh đạo NHNN (coi đây là căn cứ gốc), trừ trường hợp Thống đốc hoặc cấp có thẩm quyền có quyết định khác.

2. Quan hệ công tác giữa Thống đốc và các Phó Thống đốc:

a. Thống đốc là thành viên Chính phủ và là người đứng đầu NHNN, lãnh đạo, chỉ đạo mọi mặt công tác của NHNN; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và trước pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ, ngoại hối và hoạt động ngân hàng; thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Chính phủ, người đứng đầu NHNN theo quy định của Luật NHNN và các quy định liên quan khác của pháp luật; trực tiếp chỉ đạo, điều hành các vấn đề lớn, quan trọng, có tính chiến lược trên tất cả các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của NHNN.

b. Thống đốc phân công các Phó Thống đốc giúp Thống đốc theo dõi, chỉ đạo, giải quyết thường xuyên, toàn diện công việc của NHNN theo từng lĩnh vực, đơn vị và xử lý các công việc cụ thể khác thuộc thẩm quyền của Thống đốc khi cần thiết. Trường hợp cần thiết, Thống đốc trực tiếp chỉ đạo giải quyết công việc đã phân công cho Phó Thống đốc.

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, Phó Thống đốc sử dụng quyền hạn của Thống đốc và nhân danh Thống đốc để chủ động chỉ đạo xử lý, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các công việc thuộc các lĩnh vực, đơn vị và các công việc cụ thể khác được phân công. Chủ động trao đổi, tìm hiểu, nắm bắt tình hình chung về các lĩnh vực, công việc, đơn vị khác của NHNN.

Trong quá trình giải quyết công việc, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực, đơn vị do Phó Thống đốc khác phụ trách thì Phó Thống đốc chủ trì trực tiếp trao đổi, thống nhất với Phó Thống đốc đó để giải quyết. Nếu còn ý kiến khác nhau hoặc phát sinh những vấn đề lớn, phức tạp thì Phó Thống đốc chủ trì xem xét, quyết định hoặc trực tiếp báo cáo Thống đốc nếu cần thiết.

c. Đối với các nhiệm vụ liên quan đến nhiều Phó Thống đốc, Thống đốc sẽ xem xét giao một Phó Thống đốc chủ trì theo thứ tự ưu tiên: (i) theo lĩnh vực công tác phụ trách; (ii) theo đơn vị phụ trách.

d. Khi Thống đốc vắng mặt và khi cần thiết, Thống đốc ủy nhiệm Phó Thống đốc thường trực hoặc một Phó Thống đốc khác (trong trường hợp Phó Thống đốc thường trực cũng vắng mặt) thay mặt Thống đốc điều hành hoạt động của NHNN, giải quyết công việc do Thống đốc phụ trách theo quy định. Phó Thống đốc được ủy nhiệm có trách nhiệm báo cáo Thống đốc kết quả các công việc đã xử lý trong thời gian được ủy nhiệm.

e. Khi vắng mặt, Phó Thống đốc báo cáo Thống đốc để Thống đốc trực tiếp chỉ đạo hoặc phân công Phó Thống đốc khác xử lý công việc thay trong thời gian

vắng mặt.

f. Căn cứ tình hình công việc thực tế, để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chung của NHNN, Thống đốc sẽ xem xét, điều chỉnh việc phân công công việc của Thống đốc và các Phó Thống đốc quy định tại Điều 3 Quyết định này và giao các Phó Thống đốc thực hiện một số công việc ngoài nhiệm vụ được phân công tại Quyết định này.

g. Thống đốc và các Phó Thống đốc duy trì các cuộc họp giao ban Ban lãnh đạo NHNN định kỳ hoặc đột xuất để phối hợp xử lý công việc.

Điều 2. Trách nhiệm và quyền hạn của các Phó Thống đốc:

Trong phạm vi lĩnh vực, công việc được phân công, Phó Thống đốc thay mặt Thống đốc được quyền quyết định và chịu trách nhiệm toàn diện trước Thống đốc, trước pháp luật về những quyết định của mình đối với những lĩnh vực, công việc được phân công phụ trách, chỉ đạo, bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc, cụ thể:

1. Đối với lĩnh vực công tác được phân công phụ trách:

a. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị có liên quan xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án, cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật và các loại văn bản khác (nếu cần thiết) theo yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc thuộc lĩnh vực được phân công để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Thống đốc, cơ quan có thẩm quyền ban hành, phê duyệt và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

b. Thường xuyên theo dõi và xử lý các vấn đề cụ thể thuộc thẩm quyền được phân công và những vấn đề còn có ý kiến khác nhau giữa các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức có liên quan, các cơ quan, đơn vị thuộc NHNN; chủ động phối hợp công tác với các cơ quan, tổ chức, các hiệp hội nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực được phân công.

c. Kịp thời báo cáo Thống đốc về những vấn đề lớn, quan trọng, có tính chiến lược, nhạy cảm; những vấn đề lớn có ý kiến khác nhau giữa NHNN với các Bộ, ngành, địa phương; những vấn đề do Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ hoặc các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trực tiếp chỉ đạo; những vấn đề mới phát sinh chưa có trong quy định.

2. Đối với các đơn vị thuộc NHNN và các tổ chức tín dụng (TCTD), tổ chức tài chính (TCTC), doanh nghiệp NHNN được giao quản lý (gọi tắt là đơn vị):

a. Phối hợp với các Phó Thống đốc khác có liên quan chỉ đạo các công tác của đơn vị được phân công phụ trách.

b. Phối hợp với Phó Thống đốc phụ trách đơn vị chỉ đạo các đơn vị có liên quan theo lĩnh vực được phân công phụ trách, tạo ra mối liên kết, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các đơn vị theo từng lĩnh vực.

3. Ký thay Thống đốc các văn bản thuộc thẩm quyền của Thống đốc, các văn bản của NHNN trong phạm vi lĩnh vực, công việc được Thống đốc phân công, ủy

quyền (gồm văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính). Khi Thống đốc vắng mặt, Phó Thống đốc được ủy nhiệm được ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Thống đốc.

Điều 3. Phân công nhiệm vụ cụ thể:

1. Thống đốc Nguyễn Thị Hồng:

- Thực hiện các quyền hạn và trách nhiệm của người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chỉ đạo và điều hành chung hoạt động của toàn Ngành.

- Phụ trách các lĩnh vực công tác: Công tác xây dựng thể chế, pháp luật; chiến lược phát triển ngành Ngân hàng; công tác cải cách hành chính; hiện đại hóa ngân hàng, xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số của NHNN; công tác tổ chức, cán bộ và phát triển nguồn nhân lực; kiểm toán hoạt động của NHNN; công tác văn phòng.

- Chỉ đạo chung công tác đại diện chủ sở hữu tại các TCTD, TCTC và doanh nghiệp có vốn nhà nước do NHNN làm đại diện chủ sở hữu.

- Thống đốc Việt Nam tại các tổ chức tài chính - tiền tệ Quốc tế: Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB); Ngân hàng Thanh toán quốc tế (BIS), Ngân hàng Đầu tư Quốc tế (IIB), Ngân hàng Hợp tác Kinh tế Quốc tế (IBEC).

- Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Ngân hàng.

- Bí thư Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương.

- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các đơn vị: Văn phòng; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kiểm toán nội bộ.

2. Phó Thống đốc Đào Minh Tú:

- Làm nhiệm vụ Phó Thống đốc thường trực, thay mặt Thống đốc điều hành công việc của NHNN khi Thống đốc vắng mặt (trừ trường hợp Phó Thống đốc cũng vắng mặt).

- Giúp Thống đốc giải quyết các công việc được phân công, ủy quyền, ủy nhiệm. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

+ Công tác tín dụng; công tác phát hành tiền tệ và kho quỹ; công tác kế toán tài chính; công tác xây dựng cơ bản; công tác quản trị và hiện đại hoá công sở; công tác báo chí, truyền thông của Ngành; công tác đào tạo, hoạt động của các cơ sở đào tạo trong ngành Ngân hàng; hoạt động công đoàn trong ngành Ngân hàng.

+ Công tác thanh tra, giám sát, cấp phép, xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật đối với Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, các quỹ tín dụng nhân dân, các tổ chức tài chính vi mô; hoạt động bảo hiểm tiền gửi, hoạt động của Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân; các dự án hỗ trợ kỹ thuật của các tổ chức quốc tế và hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tài chính vi mô, bảo hiểm tiền gửi.

+ Chỉ đạo chung việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Nghị quyết về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp.

+ Các nội dung, nhiệm vụ tại Đề án Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 08/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 689) trong phạm vi lĩnh vực công tác được phân công phụ trách; việc xây dựng, hướng dẫn, đôn đốc, có ý kiến, triển khai phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, các quỹ tín dụng nhân dân, các tổ chức tài chính vi mô.

+ Công tác xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số của NHNN.

+ Thực hiện nhiệm vụ đại diện chủ sở hữu tại các TCTD, TCTC và doanh nghiệp có vốn nhà nước do NHNN làm đại diện chủ sở hữu theo lĩnh vực công tác và đơn vị được phân công phụ trách và việc phê duyệt kế hoạch tài chính, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch lao động, tiền lương của các TCTD, TCTC, doanh nghiệp này (trừ kế hoạch lao động, tiền lương của Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam, Công ty cổ phần thanh toán Quốc gia Việt Nam).

+ Một số nhiệm vụ liên quan đến công tác cán bộ, thi đua, khen thưởng, kiểm toán nội bộ, cải cách hành chính, văn phòng... theo phân công cụ thể của Thống đốc.

- Chủ tịch Công đoàn ngành Ngân hàng Việt Nam.

- Trưởng Ban vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Ngân hàng.

- Người phát ngôn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các đơn vị: Vụ Tín dụng các ngành kinh tế; Vụ Tài chính - Kế toán; Vụ Truyền thông; Cục Phát hành và Kho quỹ; Cục Quản trị; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành của NHNN; Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (theo các lĩnh vực, công việc được phân công); Thời báo Ngân hàng; Tạp chí Ngân hàng; Học viện ngân hàng; Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh; Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam; Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam; Nhà máy in tiền Quốc gia Việt Nam.

3. Phó Thống đốc Đoàn Thái Sơn:

- Giúp Thống đốc giải quyết các công việc được phân công, ủy quyền, ủy nhiệm. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

+ Công tác pháp chế; công tác thanh tra hành chính, cơ chế, chính sách an toàn hoạt động ngân hàng, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, các dự án hỗ trợ kỹ thuật của các tổ chức quốc tế và hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực cơ chế, chính sách an toàn hoạt động ngân hàng, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; công tác nghiên cứu khoa học.

+ Công tác xây dựng, trình duyệt Đề án xử lý NHTM cổ phần Sài Gòn, NHTM cổ phần Đông Á và triển khai các Đề án xử lý này.

+ Công tác triển khai Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia.

+ Các nội dung, nhiệm vụ tại Đề án 689 trong phạm vi lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

+ Thực hiện nhiệm vụ đại diện chủ sở hữu tại các TCTD, TCTC và doanh nghiệp có vốn nhà nước do NHNN làm đại diện chủ sở hữu theo lĩnh vực công tác và đơn vị được phân công phụ trách.

- Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ ngành Ngân hàng.

- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách: Vụ Pháp chế; Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (theo các lĩnh vực, công việc được phân công); Viện Chiến lược ngân hàng.

4. Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng:

- Giúp Thống đốc giải quyết các công việc được phân công, ủy quyền, ủy nhiệm. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

+ Công tác thanh toán, công nghệ thông tin, chuyển đổi số ngành ngân hàng; hoạt động thông tin tín dụng; quản lý cấp phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; công tác phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bố; các dự án hỗ trợ kỹ thuật của các tổ chức quốc tế và hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền; hoạt động của các Hiệp hội trong ngành Ngân hàng (trừ Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân); công tác Đoàn thanh niên.

+ Các nội dung, nhiệm vụ tại Đề án 689 trong phạm vi lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

+ Thực hiện nhiệm vụ đại diện chủ sở hữu tại các TCTD, TCTC và doanh nghiệp có vốn nhà nước do NHNN làm đại diện chủ sở hữu theo lĩnh vực công tác và đơn vị được phân công phụ trách; việc phê duyệt kế hoạch lao động, tiền lương của Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), Công ty cổ phần thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS).

+ Triển khai Dự án hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát hoạt động của QTDND, tổ chức tài chính vi mô và Dự án đầu tư trang bị giải pháp phòng, chống rửa tiền.

- Chủ tịch Hội đồng Thanh toán và Công nghệ thuộc Ngân hàng Nhà nước.

- Trưởng Ban điều hành Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng.

- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các đơn vị: Vụ Thanh toán; Cục Công nghệ thông tin; Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (theo các lĩnh vực, công việc được phân công); Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam; VAMC; NAPAS.

- Phụ trách một số hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, gồm:

+ Trực tiếp chỉ đạo NHNN Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên theo dõi, nắm bắt các diễn biến kinh tế, tài chính và hoạt động ngân hàng trên địa bàn; báo cáo Thống đốc chỉ đạo xử lý kịp thời những vấn đề nổi cộm, khó khăn, vướng mắc phát sinh liên quan đến tiền tệ, ngân hàng trên địa bàn.

+ Đại diện Lãnh đạo NHNN phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố chỉ đạo xử lý những vấn đề liên quan đến ngành Ngân hàng trên địa bàn.

5. Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà:

- Giúp Thống đốc giải quyết các công việc được phân công, ủy quyền, ủy nhiệm. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

+ Công tác điều hành chính sách tiền tệ; theo dõi diễn biến thị trường tiền tệ trong nước và ngoài nước; công tác quản lý ngoại hối, hoạt động ngoại hối, hoạt động kinh doanh vàng; các hoạt động nghiệp vụ ngân hàng Trung ương; ổn định tiền tệ, tài chính; dự báo, thống kê; cán cân thanh toán quốc tế.

+ Các nội dung, nhiệm vụ tại Đề án 689 trong phạm vi lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

+ Thực hiện nhiệm vụ đại diện chủ sở hữu tại các TCTD, TCTC và doanh nghiệp có vốn nhà nước do NHNN làm đại diện chủ sở hữu theo lĩnh vực công tác và đơn vị được phân công phụ trách.

- Trưởng Ban điều hành nghiệp vụ thị trường mở.

- Trưởng Ban Điều hành quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước.

- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các đơn vị: Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ Dự báo, thống kê, Vụ Ổn định tiền tệ, tài chính, Vụ Quản lý ngoại hối, Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước, Sở Giao dịch.

6. Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng:

- Giúp Thống đốc giải quyết các công việc được phân công, ủy quyền, ủy nhiệm. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

+ Công tác hợp tác quốc tế.

+ Công tác thanh tra, giám sát ngân hàng, quản lý cấp phép, các dự án hỗ trợ kỹ thuật của các tổ chức quốc tế và hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thanh tra, giám sát ngân hàng (trừ công tác thanh tra, giám sát, cấp phép, các dự án hỗ trợ kỹ thuật và hoạt động hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực do các Phó Thống đốc khác phụ trách). Quản trị, vận hành và sử dụng phần mềm hệ thống thông tin hỗ trợ hoạt động giám sát từ xa.

+ Chỉ đạo chung công tác triển khai, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện Đề án 689 để báo cáo các cấp có thẩm quyền; chỉ đạo các nội dung, nhiệm vụ tại Đề án 689 trong phạm vi lĩnh vực công tác được phân công phụ trách và việc hướng dẫn, đôn đốc triển khai phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của các TCTD (trừ các TCTD do các Phó Thống đốc khác chỉ đạo triển khai).

+ Chỉ đạo xây dựng, trình duyệt Đề án xử lý các ngân hàng mua bất buộc, các TCTD được kiểm soát đặc biệt/giám sát tăng cường (trừ các ngân hàng được kiểm soát đặc biệt do Phó Thống đốc Đoàn Thái Sơn phụ trách) và triển khai các Đề án xử lý này.

+ Chỉ đạo xây dựng, trình duyệt và triển khai Phương án cổ phần hóa Ngân

hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank).

+ Thực hiện nhiệm vụ đại diện chủ sở hữu tại các TCTD, TCTC và doanh nghiệp có vốn nhà nước do NHNN làm đại diện chủ sở hữu theo lĩnh vực công tác và đơn vị được phân công phụ trách.

- Thống đốc phụ huynh của Việt Nam tại các tổ chức tài chính - tiền tệ Quốc tế: Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB); Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng Châu Á (AIIB); Ngân hàng Thanh toán quốc tế (BIS); Ngân hàng Đầu tư Quốc tế (IIB); Ngân hàng Hợp tác Kinh tế Quốc tế (IBEC).

- Phụ trách một số hoạt động trên địa bàn Thành phố Hà Nội, gồm:

+ Trực tiếp chỉ đạo NHNN Chi nhánh Thành phố Hà Nội thường xuyên theo dõi, nắm bắt các diễn biến kinh tế, tài chính và hoạt động ngân hàng trên địa bàn; báo cáo Thống đốc chỉ đạo xử lý kịp thời những vấn đề nổi cộm, khó khăn, vướng mắc phát sinh liên quan đến tiền tệ, ngân hàng trên địa bàn.

+ Đại diện Lãnh đạo NHNN phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố chỉ đạo xử lý những vấn đề liên quan đến ngành Ngân hàng trên địa bàn.

- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các đơn vị: Vụ Hợp tác quốc tế, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (theo các lĩnh vực, công việc được phân công).

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1781/QĐ-NHNN ngày 15/11/2021, Quyết định số 1026/QĐ-NHNN ngày 31/5/2023, Quyết định số 2182/QĐ-NHNN ngày 23/11/2023 của Thống đốc NHNN.

Điều 5. Các đồng chí trong Ban Lãnh đạo NHNN; Thủ trưởng các đơn vị thuộc NHNN; Chủ tịch Hội đồng quản trị (Hội đồng thành viên) và Tổng Giám đốc (Giám đốc) các TCTD, TCTC và doanh nghiệp NHNN được giao quản lý chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Thủ tướng CP và các Phó TTgCP (để b/c);
- VPTW và các Ban của Đảng;
- VPCP, Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- UBND TP.Hà Nội; UBND TP.HCM;
- ĐU NHTW, CĐNHVN, CĐCQNHNNTW, Đoàn TN NHTW;
- BHTGVN; NAPAS; VAMC; NMITQG; các Hiệp hội trong ngành Ngân hàng;
- Lưu: VT, VP2 (C.H.Hạnh). /

THỐNG ĐỐC



Nguyễn Thị Hồng